

KỶ NIỆM “NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM” LẦN THỨ 9 NĂM 2025

Hằng năm, vào ngày 25/3, chúng ta cùng nhau kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của ngành công tác xã hội trong việc hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ những đối tượng yếu thế trong xã hội. Năm 2025 đánh dấu chặng đường 9 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 25/9/2016 công nhận ngày 25/3 là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những thành tựu đạt được và tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của công tác xã hội.

Công tác xã hội – Nghề của lòng nhân ái

Công tác xã hội là một nghề mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững. Những người làm công tác xã hội luôn tận tâm, tận lực hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người nghèo và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Vai trò quan trọng của công tác xã hội

Trong những năm qua, công tác xã hội đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế. Các hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý, giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý, giới thiệu việc làm, bảo trợ xã hội ngày càng được mở rộng và chuyên nghiệp hóa. Công tác xã hội không chỉ giúp đỡ trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm xã hội, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Chung tay vì một xã hội phát triển bền vững

Nhân kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 9, chúng ta hãy cùng nhau bày tỏ sự tri ân đối với những cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội – những người đang ngày đêm cống hiến vì lợi ích của cộng đồng. Đồng thời, mỗi cá nhân, tổ chức hãy cùng chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.

Hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm xã hội, để công tác xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng trong hành trình xây dựng một Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng!

Xin trân trọng cảm ơn!